



ประกาศศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

เรื่อง ขยายทอดตลาดซากสิ่งอุปกรณ์สายงานปลาธิการ สายงานยุทธโยธา และสายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จำนวน ๓๔ รายการ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากสิ่งอุปกรณ์สายงานปลาธิการ สายงานยุทธโยธา และสายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จำนวน ๓๔ รายการ ราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๕๔๐.- บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบ

คุณสมบัติผู้เสนอราคาประมูลขายทอดตลาด

ผู้เสนอราคาประมูลต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล

- กรณีบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นพร้อมการเสนอราคาประมูล

- กรณีนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาประมูล

ผู้เสนอราคาประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาประมูลได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

เงื่อนไขการเสนอราคาประมูลขายทอดตลาด

ผู้เสนอราคาประมูลจะต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จะต้องเสนอราคาประมูลเป็นเงินบาท ราคาที่เสนอจะต้องสูงกว่าราคาประเมิน โดยพิจารณาราคาสูงสุดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินผู้ชนะการเสนอราคาประมูล จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประมูลราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคารวมที่ทางราชการประเมินไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายพัสดุ พิจารณาแล้ว เห็นว่าราคาที่ประมูลได้เป็นราคาที่ต่ำเกินควร คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการขายพัสดุ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย หรือโต้แย้งฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันหลายราย ให้ทำการเสนอราคาประมูลใหม่ ในวันเดียวกันให้ผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดเท่ากันเท่านั้น โดยให้ผู้เสนอราคาประมูลใหม่จะต้องสูงกว่าราคาที่เสนอประมูลในครั้งแรก ต่อคณะกรรมการขายพัสดุ โดยจะทำการพิจารณาเสนอราคาประมูลทันที หลังจากที่ได้รับราคาประมูลเสร็จสิ้น ผู้เสนอราคาได้จะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดรายเดียว หากยังมีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันอีก ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิมจนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียวเท่านั้น

/การชำระเงิน...

การชำระเงินของผู้ชนะการประมูลราคาได้ครั้งนี้ให้นำเงินสดมามอบให้กับทางราชการ ตามจำนวนราคา
ที่ประมูลได้เต็มจำนวน โดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้เสนอราคา
มาให้กับทางราชการ (กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหลักฐาน
ประกอบด้วย) ทั้งนี้ ต้องชำระเงินให้กับทางราชการภายใน ๕ วันทำการ ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวทางราชการ
จะถือว่าผู้ชนะราคาประมูลครั้งนี้สละสิทธิ์ และทางราชการมีสิทธิ์จะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

กำหนดเสนอราคาประมูลในวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ถึง เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ ห้องรับ - เปิดซองเสนอราคา กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ความมั่นคง เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๑๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาประมูลซากสิ่งอุปกรณ์สายงานพลาสติก สายงานยุทธโยธา และ
สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
จำนวน ๓๔ รายการ สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสารการเข้าร่วมเสนอราคาประมูลได้โดยตรง
ที่กองกลาง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ชั้น ๒ ตำบลคูคต อำเภอลำ
ลูกกา ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๕ ๘๔๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พลเอก



(สุวิทย์ เกตุศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง